

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายผัน นนทชี	ประธานสภา อบต.	ผัน นนทชี	
๒	นายบัวทอง พ็องเสียง	รองประธานสภา อบต.	บัวทอง พ็องเสียง	
๓	นายรุ่งโรจน์ ผิวขำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	รุ่งโรจน์ ผิวขำ	
๔	นายราช บุญเรืองนาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ราช บุญเรืองนาม	
๕	นายวิเศษ ศรีสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	วิเศษ ศรีสุข	
๖	นายธงไทย อ่างแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ธงไทย อ่างแก้ว	
๗	นางสาวประภาพร แสนศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ประภาพร แสนศรี	
๘	นายศักดิ์ชัย สุพร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ศักดิ์ชัย สุพร	
๙	นายอำนาจ บุญเรืองนาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	อำนาจ บุญเรืองนาม	
๑๐	นายประสงค์ ไชยมหา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ประสงค์ ไชยมหา	
๑๑	นายสมาน หาไชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	สมาน หาไชย	
๑๒	นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง	เลขานุการสภา อบต.	กนกลักษณ์ ป็องทอง	ปลัดอบต.

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายก้อน ยืนยง	นายกอบต.หนองแวง	ก้อน ยืนยง	
๒	นายสุชาติ ยืนยง	รองนายกอบต.หนองแวง	สุชาติ ยืนยง	
๓	นายมงคล ศรีสุข	รองนายกอบต.หนองแวง	มงคล ศรีสุข	
๔	นายบุญเฮือง แผงจ่าย	เลขฯ นายก อบต.หนองแวง	บุญเฮือง แผงจ่าย	
๕	นางสาวศรีสุตา พลหาราช	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๑	ศรีสุตา พลหาราช	
๖	นางสาวสุนทรี สุพร	หัวหน้าสำนักปลัด	สุนทรี สุพร	
๗	นางสุดาวรรณ เปลียนวงศ์	นักพัฒนาชุมชน	สุดาวรรณ เปลียนวงศ์	
๘	นางชัชชญา คำนนท์	นักจัดการงานทั่วไป	ชัชชญา คำนนท์	
๙	นางสุภาภรณ์ วงศ์ขอนแก่น	นักทรัพยากรบุคคล	สุภาภรณ์ วงศ์ขอนแก่น	
๑๐	นางธิดากาญจน์ มั่งสิน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ธิดากาญจน์ มั่งสิน	
๑๑	นายสงคราม สุขชนะชา	ผู้ใหญ่บ้าน	สงคราม สุขชนะชา	
๑๒	นายฤทธิรงค์ สุพร	ผู้ใหญ่บ้าน	ฤทธิรงค์ สุพร	
๑๓	นายเลื่อน ยืนยง	ผู้ใหญ่บ้าน	เลื่อน ยืนยง	

จำนวนผู้มาประชุม	๑๑	คน	จำนวนผู้ลาประชุม	-	คน
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	๑๑	คน	จำนวนผู้ขาดประชุม	-	คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป					

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ให้สัญญาณผู้มาประชุมได้เข้านั่งประจำที่และที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา อบต.หนองแวง ได้เรียนเชิญ นายผัน นนท์ซี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานสภา** ๑.๑ เรื่องพระอาจารย์สัมมนา อัมมทินนโน พระประจำ ณ วัดป่าสัก บ้านบังอี หมู่ ๑๐ (นายผัน นนท์ซี) ได้มีรณภาพลงและ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานฌาปนกิจที่วัดป่าสักเชิญทุกท่านร่วมงานในเวลา ๑๕.๐๐ น.

**ประธานสภา** ๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) (นายผัน นนท์ซี) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญครับ

**เลขานุการสภา** เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (นางสาวกนกลักษณ์ ป่องทอง) ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น สำหรับการกำหนดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเลขานุการจะให้ทางสภาทราบ พอสังเขป ขอให้ท่านสมาชิกดูเอกสารหนังสือหน้า ๔ ไปพร้อมกันค่ะ

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของข้อ ๑๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมได้เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นกำหนด ”

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรค ๕ ของข้อ ๑๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ “ การถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใดจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น ”

ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ในการประชุมสภาต้องมีการถ่ายทอดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออื่นใดจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดตามเอกสารหนังสืออำเภอณิศมคำสร้อย ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ได้สำเนาให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วจะคะ

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

**ประธานสภา** ๒.๑ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (นายผัน นนท์ซี) และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไปแล้วนั้น มีคณะกรรมการหรือสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำอื่นใดในรายงานการประชุมหรือไม่อย่างไร เชิญครับ

**เลขานุการสภา** จากการศึกษาได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้ฟังแล้ว มีข้อผิดพลาด (นางสาวกนกลักษณ์ ป่องทอง) ในรายชื่อของสมาชิกสภา จำนวน ๒ ราย จึงขอเสนอแก้ไขรายชื่อสมาชิกสภา ท่านแรก ชื่อนายธงไทย อ่างทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ เป็นนายธงไทย อ่างแก้ว และท่านที่ ๒ ชื่อนางประภาพร แสนศรี สมาชิก อบต. หมู่ ๗ เป็นนางสาวประภาพร แสนศรี ค่ะ

**ประธานสภา** คณะกรรมการหรือสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำอื่นใดในรายงานการประชุมหรือไม่อย่างไร เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม** รับรองเป็นเอกฉันท์  
สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**ประธานสภา** ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายผัน นนท์ซี) ขอเชิญท่านเลขาธิการฯ ชี้แจงครับ

**เลขานุการสภา** เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน (นางสาวกนกลักษณ์ ปองทอง) ผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการสรุปโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ขอเงินจากสภาท้องถิ่น , โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม , โครงการที่โอนงบประมาณรายจ่าย, โครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๑๕ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓
  2. ด้านเศรษฐกิจ มี ๓ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
  3. ด้านสาธารณสุข มี ๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐
  4. ด้านการศึกษา มี ๒๕ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
  5. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มี ๑๕ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๓
  6. ด้านสิ่งแวดล้อม มี ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
  7. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดี มี ๙ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- สรุปรวมดำเนินการได้ ๖๓.๕๒ %

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ประธานสภา เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เรื่องต่อไปครับ**

๓.๒ รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	
ประมาณการรายรับ	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายรับจริง	๔๖,๘๔๙,๒๐๑.๒๒ บาท
ประมาณการรายจ่าย	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง	๓๓,๙๗๒,๓๕๗.๐๗ บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๑๒,๘๗๖,๘๔๔.๑๕ บาท
เงินสะสมปี ๒๕๖๕	๙๙,๖๘๘,๓๒๖.๒๘ บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๒,๘๒๑,๐๑๒.๑๗ บาท

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**ประธานสภา ๔.๑ พิจารณาเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก**

(นายผัน นนท์ซี) สำหรับประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับงานกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

**นายก้อน ยืนยง (นายกอบต.)** เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในการโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ ของกองการศึกษา ในข้อ ๔.๑ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในงานกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง และ ๔.๒ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ราคา ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้พิจารณาอนุมัติครุภัณฑ์ ดังกล่าว รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ

**เลขานุการสภา** เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามระเบียบวาระการประชุม

(นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง) ๔.๑ พิจารณาเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จะขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีพนักงานเพิ่มและครุภัณฑ์ที่มีอยู่ปัจจุบันใช้งานมานาน ทำให้ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้ปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท งบประมาณมาจาก **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / แผนงานการศึกษา** งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท งานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๑๔,๖๐๐ บาท งบประมาณถือจ่าย ๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

**ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ ในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้ง (นายผัน นนท์ซี) รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท สำหรับงานกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา** ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปี (นายผัน นนท์ซี) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทิต) ราคา ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง เชิญครับ

**เลขานุการสภา** ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง) พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองการศึกษา เพื่อตั้งรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(๑๘ หน้า/นาทิต) ราคา ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง โอนงบประมาณมาจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณถือจ่าย ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จึงนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไปค่ะ

**ประธานสภา** มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ ในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ (นายผัน นนท์ซี) จัดตั้งรายการขึ้นใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทิต) ราคา ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับงานกองการศึกษา เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

**นายสมาน หาไชย** เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมาน หาไชย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ (ส.อบต.ม.๑๑) ขอสอบถามการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ ทำไมไม่ของงบประมาณจากหมวดเดียวกันครับ ทั้งที่คอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์มันต้องเป็นครุภัณฑ์ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว โอนคนละหมวดจะดูสับสนครับ ขอขอบคุณครับ

**เลขานุการสภา** ชี้แจงสำหรับการโอนงบประมาณที่โอนมาจากคนละหมวด เช่น การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โอนมา (นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง) จากหมวดงานบ้านงานครัว ถ้าจะโอนมาหมวดงบประมาณด้านงานบ้านงานครัวก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้จำต้องโอนเฉพาะซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนเครื่องพิมพ์ โอนมาจากหมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ หมวดนี้จะตั้งไว้สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ค่ะ ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบค่ะ

**นายสมาน หาไชย** เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมาน หาไชย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ (ส.อบต.ม.๑๑) ขอสอบถามการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครับ ตามที่เราตั้งไว้ตามงบประมาณเราได้ซื้อหมดตามงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ แล้วมีใบเสร็จไหมครับ

**เลขานุการสภา** ชี้แจงสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นี้ เราได้ตั้งงบประมาณตามราคาบัญชีมาตรฐาน (นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง) ครุภัณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนการจัดซื้ออาจจะซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ได้ตั้งไว้หรือเท่ากับที่ตั้งไว้ก็อาจเป็นไปได้ รายละเอียดการจัดซื้อ กรณีทำการจัดซื้อแล้วสามารถตรวจสอบได้ที่ส่วนการคลัง โดยตรวจดูฎีกาการจัดซื้อครุภัณฑ์นี้ได้ค่ะและมีใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน ขอขอบคุณค่ะ

**ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ (นายผัน นนท์ซี)

มติที่ประชุม

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา** **ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔.๓** พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน (นายผัน นน့်ซี) สุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖(กรณีครบวาระ) พิจารณาโดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ คน ขอเชิญสมาชิกได้เสนอรายชื่อรับ

**นายวิเศษ ศรีสุข** เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวิเศษ ศรีสุข ส.อบต. หมู่ที่ ๕ (ส.อบต. ม.๕) ขอเสนอนายสมาน หาไชย สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคน

คนที่ ๑  
ผู้รับรอง คนที่ ๑ นางสาวประภาพร แสนศรี สมาชิก อบต. หมู่ ๗ ขอเสนอเป็นผู้รับรองคนที่ ๑  
ผู้รับรอง คนที่ ๒ นายศักดิ์ชัย สุพร สมาชิก อบต. หมู่ ๘ ขอเสนอเป็นผู้รับรองคนที่ ๒

**นายสมาน หาไชย** เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมาน หาไชย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ (ส.อบต. ม.๑๑) ขอเสนอ นางสาวประภาพร แสนศรี สมาชิก อบต. หมู่ ๗ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนที่ ๒

ผู้รับรองคนที่ ๑ นายประสงค์ ไชยมหา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอเป็นผู้รับรองคนที่ ๑  
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายธงไทย อ่างแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเสนอเป็นผู้รับรองคนที่ ๒

**เลขานุการสภาฯ** ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง) ระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖(กรณีครบวาระ) พิจารณาโดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ คน สรุปได้ดังนี้

๑. นายสมาน หาไชย สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนที่ ๑
๒. นางสาวประภาพร แสนศรี สมาชิก อบต. หมู่ ๗ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนที่ ๒

**มติที่ประชุม** รับรองเป็นเอกฉันท์  
สมาชิกสภาฯ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภาฯ** **ระเบียบวาระที่ ๔.๔** พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงมติ โครงการขอจัดตั้งหมู่บ้าน (นายผัน นน့်ซี) (บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๒) ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำจืดร้อย จังหวัดมุกดาหาร อ้างถึงหนังสือ ที่ทำการกำนันตำบลหนองแวง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ลงมติให้ความเห็นชอบจัดตั้งหมู่บ้านหนองแวงใหม่ ผู้เสนอโครงการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ติดภารกิจไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยเชิญท่านเลขาฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการลงมติ โครงการขอจัดตั้งหมู่บ้าน (บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๒)

**เลขานุการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง) การลงมติ โครงการขอจัดตั้งหมู่บ้าน (บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๒) ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำจืดร้อย จังหวัดมุกดาหาร หนังสือ ที่ทำการกำนันตำบลหนองแวง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

การและเหตุผล

ในปัจจุบันหมู่บ้านหนองแวงมีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและขยายตามแนวถนนยาวประมาณ ๓ กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ ๕,๗๗๔ ไร่ มีจำนวนประชากร ทั้งหมด ๑, ๓๕๙ คน จำนวนครัวเรือน ๒๗๓ ครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวน และกึ่งเลี้ยงสัตว์ เป็นข้อมูลพื้นฐานของประชาชน

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ก็เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านและเพื่อมีการพัฒนาทุกๆ ด้านให้ดีขึ้น
๒. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเพิ่มขึ้น
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน
๔. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

เป้าหมาย ประชาชนบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อม

จังหวัดมุกดาหาร จำนวนประชากร ๖๔๐ คน จำนวน ๑๒๘ ครัวเรือน

เอกสารประกอบก็จะมีแผนที่หมู่บ้านหนองแวงใหม่พร้อมแผนผัง เป็นความต้องการของชาวบ้านและ ก็มีการประชุมประชาคมพร้อมแนบระเบียบวาระการประชุมมาด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน ๘๒ คน การแบ่งแยกหมู่บ้านเป็นความต้องการของประชาชน ผ่านการประชาคม มีมติ เห็นชอบเรียบร้อยและเสนอมาที่ อบต. เพื่อนำเข้าสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ ผู้ดำเนินโครงการจัดตั้งหมู่บ้านก็จะนำเสนอนายอำเภอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบ ต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมค่ะ

**ประธานสภา** สำหรับการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งหมู่บ้านถ้าไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายอะไร ทางสภาเราก็ (นายผัน นนท์ซี) พร้อมทั้งจะให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งหมู่บ้านต่อไป มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ พิเคราะห์เห็นชอบการจัดตั้งหมู่บ้าน บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ขอมติครับ

**มติที่ประชุม**

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา** **ระเบียบวาระที่ ๔.๕** พิจารณาให้ความเห็นประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (นายผัน นนท์ซี) ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ได้มีหนังสือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอรับ ให้ความเห็นประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทาง รถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ขอเชิญเลขานุการให้รายละเอียดครับ

**เลขานุการสภา** เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การพิจารณาขอรับทราบความเห็น (นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง) ประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้รับหนังสือ ที่ รพ.กส. หน้า ๑๖๐๐/ ๑๓๒๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับทราบความเห็นประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม รายละเอียดขอให้ทุกท่าน ได้ดูตามเอกสารที่แจกให้ณะคะ การรถไฟได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ซึ่งท่าน นายก อบต.หนองแวง ก็ได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมกับทางรถไฟด้วยนะคะ ส่วนรายละเอียด ว่าใครได้ค่าเวนคืน หรือทางรถไฟตัดผ่านถูกที่ดินของตนเองหรือไม่ จำนวนกี่ไร่ ก็ตาราง ทาง การ รถไฟคงจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอีกที และคงจะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นลำดับ ต่อไปค่ะ

**นายประสงค์ ไชยมหา** อยากทราบรายละเอียดของเอกสารที่การรถไฟได้ส่งมา ว่ามีอะไรบ้าง (ส.อบต. ม. ๑๑) เพื่อจะได้ดูประกอบการพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

**เลขานุการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียดก็ตามเอกสารที่ (นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง) การรถไฟฯ ได้ส่งมาด้วย มีทั้งหมด ๙ รายการ เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบต่อสภาฯ

**ประธานสภาฯ** สำหรับรายละเอียดท่านเลขาก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับ และท่านนายกก็ได้ร่วมเป็นอนุกรรมการ (นายผัน นนท์ซี) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ถูกทางการรถไฟตัดผ่านขอใช้พื้นที่ผ่านที่ทำกินของประชาชน ถ้าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการขอความเห็นชอบประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ทางสภาฯหากการดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายอะไร ก็เห็นด้วย ไม่ทราบว่ามีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองเป็นเอกฉันท์  
สมาชิกสภาฯ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภาฯ** ระเบียบวาระที่ ๔.๖ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ (นายผัน นนท์ซี) การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นกำหนด ขอเชิญเลขาคอธิบายรายละเอียดครับ

**เลขานุการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียดกำหนดสมัยประชุมสภา (นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง) สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการกำหนดสมัยประชุมสภา แต่ละปีการประชุมสภาให้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญไว้อย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย ของปีนั้น

**ประธานสภาฯ** ตามที่เลขาคฯ ได้แจ้งระเบียบการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี รายละเอียดกำหนดสมัย (นายผัน นนท์ซี) ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมครับ

**นายสมาน หาไชย** เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ (ส.อบต.ม.๑๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดเป็น ๔ สมัย ดังนี้ครับ  
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป คือวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**ประธานสภาฯ** ครับ ตามที่ท่านสมาน หาไชย ส.อบต. ม.๑๑ เสนอมา มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ

**มติที่ประชุม** รับรองเป็นเอกฉันท์  
สมาชิกสภาฯ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง



**ประธานสภา ระเบียบวาระที่ ๔.๗** พิจารณาขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งวัดสมเด็จ ๑ (นายผัน นนท์ซี) บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๒ ได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงในการขออนุญาตใช้ที่ดินอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างวัดสมเด็จ ๑ จึงแจ้งมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้พิจารณาเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าว สำหรับรายละเอียดขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงครับ

**เลขานุการสภา** เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียดการขอความเห็นชอบ (นางสาวกนกลักษณ์ ป่องทอง) จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในการขออนุญาตใช้ที่ดินอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างวัดสมเด็จ ๑ นั้น ตามที่นายศิริชัย ยืนยง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองข่า ได้ส่งหนังสือ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งวัดสมเด็จ ๑ โดยมีรายละเอียดประกอบ บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หนังสือรับรองจากนิคมสหกรณ์ดงเย็น มีแผนผังประกอบ ซึ่งสถานที่ที่จะใช้สำหรับจัดตั้งวัดได้มีหนังสือแจ้งใช้จำนวนที่ดิน ๑๔ ไร่ ๕๗ ตารางวา มาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้ความเห็นชอบการใช้สถานที่ต่อไป ขอนำเรียนให้ทราบค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

**นายก้อน ยืนยง** เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายก้อน (นายกอบต.) ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สำหรับการจัดตั้งวัดทุกวันนี้ สำนักพุทธต้องให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งวัด ทุกวัดที่จะทำการจัดตั้งต้องได้รับอนุญาตตามระเบียบขั้นตอนที่สำนักพุทธได้กำหนดไว้

**ประธานสภา** ในการพิจารณาขอจัดตั้งวัด สถานที่ที่เป็นของนิคมสร้างตนเอง ซึ่งเขาได้มีหนังสือรับรองที่ดินสำหรับ (นายผัน นนท์ซี)การจัดตั้งวัด จำนวน ๑๔ ไร่ ๕๗ ตารางวา นั้น เพื่อให้สภาพิจารณาขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งวัดสมเด็จ ๑ ตามที่ท่านนายกและท่านเลขานุการได้แจ้งรายละเอียด ถ้าไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายทางสภาก็พร้อมให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ

**มติที่ประชุม**

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา ระเบียบวาระที่ ๔.๘** การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(นายผัน นนท์ซี) โครงการก่อสร้าง อ่างแก้มลิง ห้วยเค็ง หมู่ ๗ บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ตามที่ประชาชนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน หมู่ ๗ ได้เสนอหนังสือ เรื่อง ขอโครงการอ่างแก้มลิงขนาดใหญ่ บ้านเตาถ่าน หมู่ ๗ ได้เสนอโครงการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาเห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง อ่างแก้มลิง ห้วยเค็ง หมู่ ๗ บ้านเตาถ่าน ขอเชิญผู้แทนบ้านเตาถ่าน โดยสมาชิกสภา อบต. นายสมาน หาไชย ชี้แจง ขอเชิญครับ

**นายสมาน หาไชย** เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมาน หาไชย ส.อบต. หมู่ ๑๑

(ส.อบต.ม.๑๑) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้างอ่างแก้มลิง ห้วยเค็ง หมู่ ๗ บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยเค็ง มีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะ ห้วยเค็งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถทำการผันน้ำไปใช้ในการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งประชาชนได้รับประโยชน์

ที่ผ่านมาปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายในวงกว้างห้วยเค้งเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่เกษตรกรชุมชนบ้านเหล่าหลวง – เต่าถ่าน และพี่น้องหมู่บ้านใกล้เคียง ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร ซึ่งมีผลดีต่อพี่น้องประชาชนของเรา จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างอ่างแก้มลิงห้วยเค้ง หมู่ ๗ บ้านเต่าถ่าน เพื่อทางสภาเห็นชอบ สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างทางกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณจาก อบต. เพียงแต่นำเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อสภาพิจารณาเห็นชอบและจะนำเรื่องยื่นตามระเบียบขั้นตอนต่อไป ขอขอบคุณครับ

**เลขานุการสภาฯ** เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียดการขอความเห็นชอบ (นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง) จากสภา โครงการก่อสร้างอ่างแก้มลิง ห้วยเค้ง หมู่ ๗ บ้านเต่าถ่าน ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน และท่าน สมาน หาไชย ส.อบต. หมู่ ๑๑ ได้เสนอโครงการก่อสร้างอ่างแก้มลิงห้วยเค้ง หมู่ ๗ ไม่ได้ของงบประมาณจาก อบต. หนองแวง เป็นการของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพียงนำเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมสภา อบต. เพื่อความเห็นชอบจะได้นำเสนอเรื่องต่อหน่วยงานที่ขอรับงบต่อไปคะ ขอขอบคุณคะ

**ประธานสภาฯ** การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง อ่างแก้มลิง (นายผัน นนท์ซี) ห้วยเค้ง หมู่ ๗ บ้านเต่าถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย ตามที่ท่าน สมาน หาไชย ส.อบต.หมู่ ๑๑ และท่านเลขานุการ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้างอ่างแก้มลิง ห้วยเค้ง หมู่ ๗ บ้านเต่าถ่าน ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ และหากการเสนอขอความเห็นชอบของ ส.อบต. ม.๑๑ ไม่ผิดต่อระเบียบกฎหมายอะไร สภาก็ควรให้ความเห็นชอบ ผมขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม**

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภาฯ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภาฯ** **ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๙** พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (นายผัน นนท์ซี) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดคามวาสี – ไปป่าชุมชน) ม. ๒ บ้านหนองข่า งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดคามวาสี – ไปป่าชุมชน) ม. ๒ บ้านหนองข่า มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จึงมีความจำเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหม่ จึงนำเข้าสู่สภาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการดังกล่าว รายละเอียด ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงครับ

**เลขานุการสภาฯ** เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงโครงการก่อสร้างถนน (นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง) คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี – ไปป่าชุมชน) งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คำชี้แจงเดิม**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี – ไปป่าชุมชน) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี – ป่าชุมชน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ **พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร** พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ฐานอำนาจ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๑) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๓๖

### คำชี้แจงใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี - ไปป่าชุมชน) งบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี - ป่าชุมชน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ **พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร** พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ฐานอำนาจ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๑) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๓๖

### ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี - ไปป่าชุมชน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี - ป่าชุมชน) งบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร **ยาว ๒๐๘ เมตร** หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ **พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร** พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ฐานอำนาจ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๑) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๓๖ เพื่อสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณ

**ประธานสภา** ตามที่เลขานุการสภาได้ ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (นายผัน นนท์ซี) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่า (สายข้างวัดคามวาสี - ไปป่าชุมชน) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมติที่ประชุมครับ

### **มติที่ประชุม**

รับรองเป็นเอกฉันท์

สมาชิกสภา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เสียง

**ประธานสภา** ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

**ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นมีไหมครับ เชิญเสนอได้ครับ  
(นายผัน นนท์ซี)

**เลขานุการสภา** เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งเรื่อง การประเมินผล (นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง) การจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการให้บริการ สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แจกให้ สำหรับผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการประเมินจำนวน ๘ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พอใจ จำนวน ๔๘ % ร้อยละ ๙๖ %  
 ๒. ด้านการผังเมือง พอใจ จำนวน ๔๐ % ร้อยละ ๘๐ %  
 ๓. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต พอใจ จำนวน ๔๗ % ร้อยละ ๙๔ %  
 ๔. ด้านการศึกษา พอใจ จำนวน ๔๖ % ร้อยละ ๙๒ %  
 ๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย พอใจ จำนวน ๔๐ % ร้อยละ ๘๐ %  
 ๖. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพการท่องเที่ยวและการลงทุน พอใจ จำนวน ๔๐% ร้อยละ ๘๐ %  
 ๗. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอใจ จำนวน ๔๐ % ร้อยละ ๘๐ %  
 ๒. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน พอใจ จำนวน ๔๐ % ร้อยละ ๘๐ %  
 ขอนำเรียนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทุกท่านได้รับทราบค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

**ประธานสภาฯ** เรื่องอื่นๆ ต่อไป เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (นายผัน นนท์ซี)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรียงเชิญครับ

**นายก้อน ยืนยง** เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (นายกอบต.) กระผมนายก้อน ยืนยง ขอประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่สร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใสเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะดำเนินการ ดังนี้

๑) บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

๒) ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้ บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถยึดหลักธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

๓) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ

๔) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

**ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ (นายผัน นนท์ซี)

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.**

ลงชื่อ กนกลักษณ์ ป็องทอง

ผู้จัดรายการการประชุม

(นางสาวกนกลักษณ์ ป็องทอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ                      วิเศษ ศรีสุข                      ประธานกรรมการ  
(นายวิเศษ ศรีสุข)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ลงชื่อ                      ธงไทย อ่างแก้ว                      กรรมการ  
(นายธงไทย อ่างแก้ว)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ลงชื่อ                      ประภาพร แสนศรี                      กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวประภาพร แสนศรี)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบ รับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ                      ผัฒ นนท์ซี                        
(นายผัฒ นนท์ซี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประธานสภาฯ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เรื่องต่อไปครับ

๓.๒ รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประมาณการรายรับ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง ๔๒,๓๓๓,๒๔๔.๘๘ บาท

ประมาณการรายจ่าย ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายจ่ายจริง ๓๖,๕๐๐,๐๐๒.๘๑ บาท

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ๕,๘๓๓,๒๔๑.๘๘ บาท

เงินสะสมปี ๒๕๖๕ ๘๘,๖๘๘,๓๒๖.๒๘ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๒,๘๒๑,๐๑๒.๑๗ บาท

ที่ประชุม รับทราบ

